



ประกาศ คณะการบริหารและจัดการ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารของคณะกรรมการบริหารและจัดการ

เพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสารของคณะกรรมการบริหารและจัดการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะการบริหารและจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสาร ของคณะกรรมการบริหารและจัดการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทเอกสาร	กำหนดระยะเวลา การส่งเอกสารขออนุมัติ	กำหนดระยะเวลา การส่งเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่าย
1	เรื่องขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ	ล่วงหน้า 10 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากเดินทางกลับ
2	เรื่องขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	ล่วงหน้า 15 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากเดินทางกลับ
3	เรื่องขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม ภายในประเทศ	ล่วงหน้า 10 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากเดินทางกลับ
4	เรื่องขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม/ เสนองานต่างประเทศ	ล่วงหน้า 20 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากเดินทางกลับ
5	เรื่องขออนุมัติจัดโครงการต่าง ๆ	ล่วงหน้า 15 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากดำเนิน โครงการเสร็จ
6	เรื่องขออนุมัติค่าตอบแทนต่าง ๆ	ล่วงหน้า 10 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	ล่วงหน้า 10 วันทำการ	ภายใน 10 วัน หลังจากดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	เรื่องขออนุมัติยืมเงินทรงจ่าย	ล่วงหน้า 5 วันทำการ	เคลียร์เงิน ภายใน 15 วัน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ
9	เรื่องขออนุมัติเป็นกรรมการ/วิทยากรภายนอก	ล่วงหน้า 5 วันทำการ	-
10	เรื่องการลาพักผ่อน/ลากิจ	ล่วงหน้า 5 วันทำการ	-
11	เรื่องการลาป่วย	ภายหลัง 2 วันทำการ	-
12	เรื่องลาศึกษาต่อ / ปฏิบัติงานวิจัย	ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา	-
13	เรื่องการลาออกจากราชการ / พนักงานสถาบัน	ล่วงหน้า 30 วันทำการ	-

- หมายเหตุ 1. การส่งเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่าย如果不能ปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลา และเกินวันที่ 15 ของเดือน  
ถัดจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ต้องทำบันทึกชี้แจงเหตุผล
2. การยืมเงินทรงจ่าย如果不能ปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลา ต้องทำบันทึกชี้แจงเหตุผล  
เพื่อขอขยายเวลา ทั้งนี้ต้องเคลียร์เงินไม่เกิน 30 วัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. อำนวย แสงโนรี)  
คณบดีคณะกรรมการบริหารและจัดการ